

CHỈ THỊ CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Về tổ chức "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" nhân dịp Xuân Quý Mão và tăng cường công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng năm 2023

Ngày 4/1/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chỉ thị số 01/CT-UBND về tổ chức "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" nhân dịp Xuân Quý Mão và tăng cường công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng năm 2023. Nội dung như sau:

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh "Mùa xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân"; Quyết định số 524/QĐ-TTg ngày 01/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025"; Quyết định số 809/QĐ-TTg ngày 12/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021 - 2025.

Mão) là ngày tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ, Xuân Quý Mão năm 2023; lựa chọn cây trồng là cây bản địa, có giá trị kinh tế, có cảnh quan đẹp, có hoa nở quanh năm...; tận dụng đất trên và hè, công viên, vườn hoa, quảng trường, công sở, trụ sở, trường học, bệnh viện, nhà máy, khu công nghiệp, khu kinh tế, các công trình tín ngưỡng, hành lang giao thông, ven sông, kênh, mương, bờ vùng, bờ thửa, khu nghĩa trang, khu xử lý rác thải tập trung, khu chăn nuôi, các mảnh đất nhỏ phân tán, các khu vực có nguy cơ sạt lở cao, đất bị suy thoái và đất chưa sử dụng khác... để phát triển cây xanh.

3. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố a. Tăng cường công tác tuyên truyền đến cán bộ và nhân dân tích cực tham gia trồng cây phân tán nội, trồng rừng bằng các cây trồng bản địa, có giá trị kinh tế, có cảnh quan đẹp để góp phần tạo nên không gian nông thôn đẹp, hiện đại, văn minh nhưng vẫn giữ được truyền thống của nông thôn vùng châu thổ sông Hồng và tăng thu nhập cho người nông dân; nâng cao nhận thức của

mọi tầng lớp nhân dân về vai trò, tác dụng, giá trị của rừng, ý nghĩa của việc trồng cây, trồng rừng, về ý thức, trách nhiệm của mình trong công tác bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường sinh thái và thực hiện các quy định của pháp luật về lâm nghiệp; b. Xây dựng kế hoạch tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây của địa phương; ban hành giấy mời các đại biểu của tỉnh về các địa phương dự Lễ phát động và tham gia trồng cây cùng nhân dân theo kế hoạch của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; kết thúc Lễ phát động Tết trồng cây và phong trào trồng cây vụ Xuân gửi báo cáo kết quả về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân tỉnh; c. Tiếp tục xây dựng và

triển khai kế hoạch trồng cây năm 2023 theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Kế hoạch số 70/KH-UBND ngày 13/5/2021 về thực hiện Quyết định số 524/QĐ-TTg ngày 01/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025". Tạo điều kiện để các cơ quan, tổ chức, đoàn thể, trường học, lực lượng vũ trang và mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn tham gia trồng cây. Thời điểm tổ chức ra quân trồng cây ngay từ những ngày đầu xuân.

4. Ủy ban nhân dân huyện Thái Thụy, Ủy ban nhân dân huyện Tiên Hải: Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng cháy, chữa cháy rừng; chống chặt, phá rừng, lấn chiếm đất rừng trái pháp luật, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm.

THÁI THUY Triển khai nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự tết Nguyên đán



Quốc lộ 37 đoạn qua địa phận tỉnh Thái Bình và cầu sông Hòa đã được đưa vào sử dụng.

Huyện Thái Thụy vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác quản lý nhà nước về trật tự an toàn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022, triển khai nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Năm 2022, huyện Thái Thụy đã bám sát chỉ đạo của cấp trên, tập trung triển khai, thực hiện đồng bộ, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về trật tự an toàn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. An ninh chính trị trên địa bàn huyện được duy trì ổn định, tình hình trật tự an toàn xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, phạm pháp hình sự giảm so với năm 2021, trật tự an toàn giao thông được bảo đảm.

Để bảo đảm an ninh trật tự tết Nguyên đán Quý Mão 2023, huyện Thái Thụy triển khai đồng bộ các giải pháp, trong đó chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung thực hiện chất lượng, đồng bộ, hiệu quả kế hoạch bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông, phòng, chống cháy, nổ dịp tết Nguyên đán và lễ hội đầu xuân năm 2023. Đặc biệt, mở đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật, không để xảy ra các vụ việc gây bức xúc trong nhân dân, tập trung đấu tranh với các loại tội phạm thường lợi dụng dịp lễ, tết để hoạt động như cờ bạc, ma túy, số đề, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, vi phạm về sinh an toàn thực phẩm; mở đợt cao điểm thực hiện Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và Nghị định số 137/2020/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo; tăng cường bảo đảm an toàn giao thông, phấn đấu giảm cả 3 tiêu chí về tai nạn giao thông.

Nhân dịp này, huyện Thái Thụy đã khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông năm 2022.

TRẦN TUẤN



Rừng ngập mặn Thái Bình.

CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÁI BÌNH Nhiều hoạt động thiết thực tri ân khách hàng

Thực hiện chương trình tri ân khách hàng, thời gian qua Công ty Điện lực Thái Bình đã tổ chức các chương trình an sinh xã hội, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, khách hàng sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả.

Là 1 trong 256 khách hàng được ngành điện lựa chọn thực hiện chương trình miễn phí nhân công lắp đặt dây dẫn sau công tơ, bà Trần Xuân Túy, xã Vũ Tiến (Vũ Thu) rất vui mừng. Bà Túy cho biết: Tết sắp đến mà hệ thống dây dẫn điện trong nhà chưa được sửa chữa có nguy cơ chập, cháy rất cao khiến tôi rất lo lắng. Thế nhưng, đợt vừa qua đã có công nhân ngành điện đến hỗ trợ, kiểm tra toàn bộ hệ thống điện, đồng thời thay một

số dây dẫn miễn phí cho gia đình. Tôi chẳng biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn Công ty Điện lực Thái Bình đã giúp gia đình sửa chữa miễn phí các thiết bị điện, bảo đảm an toàn phòng, chống cháy, nổ.



Công nhân Công ty Điện lực Thái Bình vệ sinh trạm biến áp cho khách hàng là doanh nghiệp.

khai chương trình thực sự ý nghĩa và mang đến những hiệu quả về mặt an sinh xã hội cũng như tác động tích cực đến cộng đồng. Triển khai các chương trình hỗ trợ, kiểm tra miễn phí hệ thống điện để bảo đảm sử dụng an toàn, hiệu quả; tăng cường hướng dẫn sử dụng điện an toàn, tiết kiệm cho khách hàng.

Ngành điện cũng lắng nghe, giải đáp và tháo gỡ các vướng mắc của khách hàng cũng như tiếp thu ý kiến phản hồi để hoàn thiện hơn nữa công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng. Gửi lời tri ân khách hàng sử dụng điện trên địa bàn qua tin nhắn SMS, zalo, email, trên website chăm sóc khách hàng. Tập trung cao bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định và nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng. Kết quả, đã tổ chức thí nghiệm, vệ sinh trạm biến áp cho 96 khách hàng doanh nghiệp. Miễn phí nhân công lắp đặt dây dẫn sau công tơ cho 256 khách hàng là các hộ sử dụng điện sinh hoạt. Tặng 160 suất quà cho các khách hàng sử dụng điện công nghiệp lớn. Trao thưởng 56 phần quà cho các khách hàng tiêu biểu thanh toán tiền điện và các dịch vụ khác không dùng tiền mặt. Tặng 80 suất quà cho khách hàng là hộ nghèo, gia đình chính sách nhân dịp đón xuân Quý Mão. Tặng 35 đèn tiết kiệm điện (đèn năng lượng mặt trời) tại các địa phương. Tặng quà tri ân mẹ Việt Nam anh hùng do đơn vị phụng dưỡng.

Những hoạt động tri ân khách hàng của Công ty Điện lực Thái Bình không chỉ được thực hiện trong chương trình tri ân khách hàng mà với vai trò của ngành điện luôn xác định bảo đảm cấp điện liên tục, ổn định, an toàn là việc làm thường xuyên, qua đó góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ điện năng.

MANH THẮNG

Làm giàu từ trồng nấm

Nông dân Trần Văn Doanh, thôn Hưng Đạo, xã Bình Định, huyện Kiến Xương là một trong những hội viên tiêu biểu, dám nghĩ, dám làm, mạnh dạn áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nấm sò, nấm mộc nhĩ, nấm linh chi đem lại hiệu quả kinh tế cao, tạo việc làm cho 5 lao động của địa phương. Anh được Hội Nông dân tỉnh tặng bằng khen vì những đóng góp tích cực trong thực hiện phong trào "Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững".



Nông dân Trần Văn Doanh chủ yếu sản xuất nấm sò, nấm mộc nhĩ, nấm linh chi.

Khởi nghiệp với nghề trồng nấm từ năm 2013, khi đó anh Doanh chỉ có gần 200m² nhà xưởng để trồng nấm. Kinh nghiệm chưa có, khách hàng còn ít nên thời gian đầu đi vào sản xuất gặp rất nhiều khó khăn trong việc sản xuất, kinh doanh. Anh Doanh chia sẻ: Trước kia, tôi cũng như bao nông dân khác, thấy các hộ dẫn trồng nấm đem lại hiệu quả kinh tế cao cũng muốn làm theo. Tuy nhiên, vụ đầu tiên do kinh nghiệm của bản thân còn hạn chế, máy móc thiết bị chưa có nên quá trình chăm sóc cây nấm kém phát triển, sản phẩm không được như mong muốn, giá thành vì thế cũng giảm đi. Mặc dù gặp thất bại ngay lần đầu tiên nhưng gia đình tôi vẫn

quyết tâm bám trụ với cây nấm. Tôi tìm mua những giống nấm thuần chủng từ các viện nghiên cứu trên Hà Nội, vào các tỉnh phía Nam để học cách học làm nấm trồng nấm.

Hiện nay, cơ sở trồng nấm của anh Doanh đã mở rộng lên 1.500m² với nhà giàn treo, hệ thống tưới nước giữ ẩm tự động, anh đầu tư thêm máy băm rơm, máy trộn nguyên liệu, máy sấy để nâng cao hiệu quả sản xuất nấm. Anh Doanh không sản xuất nhiều loại nấm mà chỉ tập trung làm nấm sò, nấm mộc nhĩ và nấm linh chi. Mỗi năm anh thu từ 15 - 18 tấn nấm các loại, thu nhập hơn 500 triệu đồng. Anh Doanh cho biết: Thị trường hiện nay có rất nhiều cơ sở cung cấp nấm sò, nấm mộc nhĩ, chính vì

tìm mua, sử dụng nhiều để nâng cao sức khỏe. Trồng nấm sò hay nấm linh chi thì quan trọng là phải tạo môi trường thoáng mát, nhiệt độ luôn ổn định và phải nắm chất lượng để cây phát triển. Tôi đã thu mua rất nhiều rơm rạ của nông dân trong ngoài xã để ủ hoại mục, vào tận các tỉnh Thanh Hóa, Quảng Bình để mua gỗ cao su về làm phôi, tạo nguồn phôi bảo đảm an toàn cho cây nấm. Thời gian tới, tôi sẽ đầu tư thuê thêm 3 mẫu đất để mở rộng cơ sở trồng nấm.

Ông Nguyễn Tiến Du, Chủ tịch Hội Nông dân xã Bình Định đánh giá: Hội viên Trần Văn Doanh là một trong những nông dân tiêu biểu của xã Bình Định. Anh đã mạnh dạn cơ sở trồng nấm sò, nấm mộc nhĩ và nấm linh chi cho thu nhập cao. Hội Nông dân xã đã phối hợp tổ chức các lớp tham quan, học tập kinh nghiệm trồng nấm của anh Doanh để nhiều hội viên học, làm theo; giúp đỡ anh Doanh tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi, vận động hội viên không đốt rơm rạ mà bán cho cơ sở sản xuất nấm của anh Doanh để tăng thêm thu nhập. Từ mô hình này, chúng tôi mong các cấp hội đồng dân sẽ quan tâm hơn nữa đến tình hình sản xuất, kinh doanh của hội viên, có cơ chế hỗ trợ, khuyến khích những mô hình mới, đem lại hiệu quả kinh tế cao để họ có thêm cơ hội đầu tư sản xuất, làm giàu chính đáng trên quê hương.

TIẾN ĐẠT